

บทโครงร่าง (Story Outline)

ภาพยนตร์ / บทภาพยนตร์โทรทัศน์ เรื่อง “คืนที่กลับบ้าน” (At Night Return)

ผู้เขียน: สุติน ชาวหินฟ้า, **ifilm school**. โทร. 08-9644-1048

ความยาวเรื่อง: 60 นาที

วัน เดือน ปี: 12 ธันวาคม 2552

แนวคิดของเรื่อง (theme): แม้ว่า สังคมบริโภคนิยม จะทำลายวิถีชีวิตของชุมชน แต่ไม่อาจทำลายความรู้สึกผูกพันทางจิตใจส่วนตัวได้

แนวภาพยนตร์ (genre): ชีวิต (drama)

ประโยคหลัก (premise): หลังจาก คาว ละทิ้งบ้าน พ่อ แม่ ละ น้องชาย ไปเผชิญชีวิตในเมือง เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา และเมื่อคาวกลับไป คาวตัดสินใจอย่างไร

เรื่องย่อ (synopsis): เรื่องราวชีวิตของ คาว เด็กสาวชนบท อาชีพทำนา ที่ลุ่มหลงในความสะดวกสบาย แบบคนสมัยใหม่ โดยที่เธอเองไม่รู้ว่า เธอกำลังโคตเข้าไปในแดนนรก จนเธอต้องละทิ้ง พ่อ แม่ และน้อง แต่แรงกตัญญู ทำให้เธอต้องกลับบ้าน สร้างความปวดร้าวให้แก่เธอ เมื่อรู้ว่า แม่ตาย พ่อป่วย แม้ว่ามันจะสายไปแล้ว แต่เธอจะต้องสานต่อความหวังของน้องๆ ที่จะให้เขาได้เรียนต่อ และรักษาที่นาของพ่อไว้.

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

(องก์ 1)

คาว สาวสวย ที่ใฝ่ฝันอยากมีชีวิต สุขสบายอย่างคนเมือง และหลงใหลในแสงสี สิ่งยั่วยุต่างๆ ทำให้เธอ ทิ้งครอบครัว และสังคมชนบท ที่ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบไปตามทางที่เธอคิดว่าเหมาะสม และดีที่สุดแล้ว สำหรับเธอ คาวเข้ากรุงเทพตามลำพัง และได้มาพบกับ เมย์ เพื่อนสาวที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน คาวถูกล้วงกระเป๋า ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวที่กินไปแล้ว เมย์มองภาพนี้แล้วสงสาร เพราะคิดถึงอดีตตอนที่เคยเป็นแบบนี้ จึงเข้าช่วยเหลือคาว และชวนไปทำงานด้วย

(องก์ 2)

คาวทำงานกับเมย์ เป็นงานที่เธอเห็นว่า เป็นทางเดียวที่จะทำให้ได้เงินมาง่ายๆ และ เยอะๆ ในเวลาสั้นๆ แบบที่ คนทั่วไปเรียกกันว่า ชายตัว

จากเด็กสาวบ้านนอก หน้าตาใสซื่อ บัดนี้กลายเป็นสาวสวย แต่งตัวจัดจ้าน วาจาที่ฉะฉาน ท่วงท่ามั่นใจ คาวหลงใหลอยู่กับแสงสี และเงินทองที่เธอหามาแสนง่าย แต่ก็ต้องแลกกับความสาว เรื่องเรียนที่เธอตั้งใจไว้ ถูกลบหายไปจากวงจรชีวิต 3 ปีแล้วหน้าที่เธอหลอมละลายตัวเอง ให้เข้ากับอีกสังคมหนึ่ง จะ



มีบ้างไหมหนอสักเลี้ยวนาที่ ที่ดาวจะคิดถึงคนทางบ้าน...

ดาวได้เจอกับวิทย์ เพื่อนหมู่บ้านเดียวกัน และเคยเรียนด้วยกันมา โดยบังเอิญ ที่ป้ายรถเมย์ วิทย์ถามเธอว่า ทำไมไม่กลับไปงานศพแม่ของเธอที่เสียไปเมื่อปีที่แล้ว คำถามของวิทย์ทำให้ดาว ตัวสั่น มือชาด้วยความรู้สึก เสียใจและสำนึกผิด เธอจากบ้านมาได้ 3 ปีแล้ว แสดงว่าแม่ตาย หลังจากที่เธอออกจากบ้านมาได้ 2 ปี

เธอกับแม่ไม่มีโอกาสได้รำลึกกันเลย ดาวเสียใจมาก ร้องไห้ตลอด จนมาถึงห้องพัก เจอกับเมย์ ที่นั่งร้องไห้อยู่ เมย์บอกกับดาวว่า ไปตรวจเลือดมา หมอบอกว่า เมย์ ติดเชื้อเอดส์ เมย์ ตัดสินใจกลับไปตายที่บ้านเกิด ที่เธอจากมา ทั้งสองร้องไห้กอดกัน

ขณะนั้น ดาวเอง ก็ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเช่นกัน ถึงเวลานี้ เธอก็ต้องยอมรับกับตัวเองแล้วว่า เธอคิดถึงบ้านเหลือเกิน คิดถึง พ่อ คิดถึงน้องๆ คิดถึงชีวิตอันสุขสงบ ที่บ้านนอก ท้องไร่ท้องนา ที่เคยวิ่งเล่น

หลังจากส่งเมย์ขึ้นรถกลับไปบ้าน ดาวก็เดินแยกไปอีกทาง เพื่อขึ้นรถ ในสมองของดาว มีแต่ความว้าวุ่น คิดว่า ที่บ้านจะต้อนรับเธออย่างไร พ่อจะโกรธเธอมากไหม น้องคงโตขึ้นมา

เมื่อถึงหน้าบ้านแล้ว ดาวเกิดความรู้สึกกลัว สับสนมากขึ้น เมื่อใกล้บริเวณบ้าน เสียงหมาเห่า ดังขึ้นๆ เธอจำได้ว่ามันคือ ไอ้ค่างที่เธอเคยอุ้มตอนมันตัวเล็ก

แม้แต่ไ้ค่างก็จำเธอไม่ได้ สักพัก ไ้ค่าง น้องสาวคนเล็กของดาว วิ่งมา แล้วตะโกนบอกพ่อว่า พี่สาวกลับมาแล้ว พร้อมกับช่วยเธอถือของเข้าบ้าน

ดาวเดินขึ้นบ้าน ภาพเบื้องหน้า ทำให้น้ำตาร่วงไหลออกมา พ่อที่เคยแข็งแรง บัดนี้ กลายเป็นชายชรา นอนบนฟูกเก่าๆ ร่างกายซูบผอม ดาวก็มกราบเท้าพ่อ ในขณะที่พ่อ พยายามลุกขึ้น พ่อบอกดาวว่า แม่ดาวเสียไปเมื่อปีที่แล้ว ไม่มีใครส่งข่าวถึงดาว เพราะไม่รู้ที่อยู่ ส่วนตัวพ่อนั้น ป่วยจากพิษของยาฆ่าแมลง พ่อ เล่าเรื่องราวตลอดเวลา 3 ปี ที่ดาวหายไปจากบ้าน ให้เธอฟัง ดาวน้ำตานองหน้า

...

ผ่านไปหลายเดือนแล้ว ที่ดาวกลับมาอยู่บ้าน ไ้ค่าง กำลังเรียน ชั้น ม.3 และเคยคิดอยากเข้าเมืองเหมือนพี่ดาว แต่แม่เสียซะก่อน เธอเลยต้องอยู่ดูแลพ่อ ในขณะที่ เกียรติ น้องชายถัดจากเธอ บอวตั้งแต่แม่เสีย และ ตั้งใจบวชเรียนต่อ ซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพ่อ ทุกเช้าพ่อจะลุกขึ้นมาตักบาตรกับพระลูกชาย

ดาว รู้สึกประทับใจมาก เมื่อรู้ว่า ไ้ค่าง น้องสาว มีผลการเรียนดีมาตลอด สอบได้ที่หนึ่งของห้อง เธอหวังว่าจะเรียนเป็นหมอ

ดาวมองเห็นชีวิตที่แสนสงบ เรียบง่าย ท้องไร่ท้องนา ที่เธอเคยวิ่งเล่น บ้านไม่ต้องเช่า ข้าวไม่ต้องซื้อ อากาศแสนบริสุทธิ์ บัดนี้เธอถามตัวเองว่า เธอทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดแสนมีค่าเช่นนี้ไปได้อย่างไร

ความเศร้ารันทด มาเยือนสามพี่น้องอีกวาระหนึ่ง เมื่อพ่อต้องมาตายจากพวกเขาไปอีกคน พระ



เกียรติ บอกกับดาวและไก่อ่า จะเลิกออกมาดูแลที่นาต่อจากพ่อ และส่งไก่อเรียนหนังสือ ส่วน ไก่อ่ ก็จะออกจากโรงเรียน เพื่อดูแลที่นาของพ่อ ไม่อยากให้ พระพี่ชายเลิก เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจของพ่อ

(องค์ 3)

จากคำบอกเล่าของน้อง มันสร้างความปวดร้าวลึกซึ้งในใจของดาว อย่างสุดซึ้ง ณ ห้วงเวลานั้น ดาว ต้องไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอ อมโรค รอวันตาย แต่เธอสามารถทำให้ชีวิต ที่เคยผิดพลาด ให้มันมีความหมายขึ้น ดาวจำต้องถ่มน้ำตา ไม่ให้น้องๆ เห็น

และบอกกับน้องๆ ว่า เธอจะเป็นคนดูแลที่นาของพ่อ และส่งไก่อเรียนเอง.

จบบริบูรณ์.